

จัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทุกแห่ง และขณะนี้ได้มีเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมายื่นหนังสือแสดงความต้องการจัดให้ห้างสรรพสินค้าของตนเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว ซึ่งจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

“สิ่งที่โรงงานยาสูบกลัวที่สุดคือเรื่องพลังมวลชนต่อสู้เรียกร้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ถูกฉีกรอนสิทธิโดยผู้สูบบุหรี่ ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น กฎหมาย โรงงานจะไม่กลัว พลังมวลชนจึงสามารถเอาชนะได้ไม่ยาก” น.พ.ทศย์ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวจากสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท

## ค้นพบกวางเครือขาว ทำลายหนู

รายงานข่าวจากหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ 2 ลำปางแจ้งว่า ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถค้นพบว่ากวางเครือขาวหรือกวางขาว ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรตระกูลถั่ว สามารถทำให้หนูซึ่งเป็นศัตรูพืชอีกประเภทหนึ่งกินเข้าไปแล้วเป็นหมันได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ก่อนหน้าครีโคมมาแล้วพบว่าพืชดังกล่าวจะสามารถเป็นยาอายุวัฒนะ รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เนื้อหนังเต่งตึง

นายพลสินธุ์ สุวรรณประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ 2 กล่าวว่า การใช้กวางเครือขาวลดปริมาณการแพร่พันธุ์ของหนูนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก คือ ผลของกวางเครือขาวจะทำให้หนูตัวผู้ลดความรู้สึกทางเพศและไม่ผสมพันธุ์ สามารถยับยั้งการสร้างเชื้ออสุจิได้

เนื่องจากลูกอ๊อดทะของหนูจะสืบเล็กลงซึ่งจะส่งผลให้ตัวเมียไม่สามารถตั้งท้องได้ ส่วนผลของกวางเครือขาวที่มีต่อตัวเมียเมื่อกินเข้าไปแล้ว จะทำให้ท่อต่อมน้ำนมแตกแขนงมากขึ้น และรังไข่จะสืบเล็กลงไปด้วย แม้ว่าหนูตัวเมียจะตั้งท้องมาก่อนแล้วก็จะทำให้แท้งลูกได้ในเวลาต่อมา

หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับแม่หนูที่กำลังให้นมลูก หากกินผลกวางเครือขาวไปก็จะไปยับยั้งการเจริญของต่อมน้ำนม และทำให้ไม่มีน้ำนมในที่สุด ส่งผลให้ลูกหนูต้องอดนมและตายไปด้วย ทั้งนี้การเตรียมกวางเครือขาวให้หนูกินนั้น กระทำได้โดยขูดหัวกวางเครือขาวมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วปอกเปลือกออก หั่น เป็นแผ่นบาง ๆ ตากแดดให้แห้งแล้วนำไปตำหรือบดให้ละเอียด จากนั้นก็เก็บผงเครือขาวไว้ผสมกับอาหารที่หนูชอบกินในอัตราส่วน ผลกวางเครือขาวหนึ่งส่วนต่ออาหาร 20 ส่วน และไม่จำเป็นที่วางให้หนูกินทุกวัน ควรให้เพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยวางสลับกับการวางเหยื่อพิษกำจัดหนูชนิดอื่นๆ ได้ อนึ่งจากการวิจัยตรวจสอบพบว่า หนู 10 ตัวจะกินอาหารเท่ากับคนหนึ่งคน และหนูหนึ่งคู่ในระยะเวลาหนึ่งปีสามารถมีลูกได้ถึงพันตัว

ข่าวจากสำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท